



ที่ ศธ ๐๔๑๕๒/ว ๒๓๓๐๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้จัดทำประกาศ การงดรับ
และให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในการต่อต้านการทุจริต

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงส่งประกาศดังกล่าว
มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย ชันห่า)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๔๑๗ ต่อ ๑๐๑-๑๐๕

โทรสาร ๐ ๓๔๘๒ ๖๒๕๓



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้น ปลุกจิตสำนึก การไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว และตระหนักถึงความสำคัญในการปลุกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งสร้างค่านิยม ทศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันเป็นผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติต่อหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงประกาศงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) โดยสามารถแสดงความปรารถนาต่อกันด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพรหรือการอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชาติชาย ชันทำ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร